
 
 
 
 
 
 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะท างาน ร่างรายงานการพิจารณาศกึษา และเรื่องร้องเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๒ โดยมี ดร.ตวง  
อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะท างาน 
 คณะท างานพิจารณา ศึกษา และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้าง

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ จากการศึกษาติดตามผลการปฏิบัติ 
ของหน่วยงาน พบปัญหาโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาท หน้าที่  
ของหน่วยงานไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน จนน ามาสู่ความเห็นต่างซึ่งมีความขัดแย้ง ส่งผลให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ท าให้การปฎิรูปการศึกษา
ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติจริงได้  กมธ. ศึกษา วุฒิสภา จึงได้
ด าเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง

ในพื้นที่และจัดการเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์และประมวลเป็น “รายงานการพิจารณาศึกษา 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในการที่จะยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน     

ในการนี้  กมธ. ศึกษา พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะท างานด าเนินการ
ทบทวนร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” ให้มีความสมบูรณ์อีกครั้ง  
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุ กมธ. ศึกษา ในครั้งต่อไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวมีความเกีย่วข้อง
กับข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกฎหมายที่เก่ียวข้องอีกหลายฉบับ  

 

ฉบับท่ี ๒๓/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 



- ๒ - 
 

ภาพ – ข่าว โดย ทิฆัมพร – ธิดา 

 
 คณะท างานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

คณะท างานได้พิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะท างาน เพื่อสนับสนุนให้น าวิธีการแห่งศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ และมุ่งต่อยอดรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(ฉบับเดิม) โดยมีหลักการส าคัญ คือ ต้องสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาและการน าไปขยายผล ตลอดจน 

ก าหนดแนวทางการน าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่วิถกีารด ารงชีวิตของเด็ก 
และเยาวชนในแต่ละระดับได้จริงอย่างยั่งยืน ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันก าหนดองค์ประกอบ 
และแนวทางการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
และการน าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยเห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมาธิการแต่งตั้ง “คณะท างานการปฏิรูปการศึกษาและการน าหลักสูตรและกระบวนการ 
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” โดยมอบหมายให้นายศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ 
เป็นประธานคณะท างาน เพื่อเร่งจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิ งนโยบาย 

ในการปฏิรูปการศึกษาและการน าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งศาสตร์พระราชา” เพื่อสรุป 
ความเป็นมาและประชาสัมพันธ์การการปฏิรูปการศึกษาและการน าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาต่อไป  

 พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี การบริหารอัตราก าลังในโรงเรียนขนาดเล็ก และกรณี  คัดค้านการควบรวมโรงเรียน 
ที่มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน และเร่งบรรจุแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ตามที่ กมธ. ศึกษา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแม่ฮ่องสอน และผู้ประสานงาน 
กลุ่มครูชนบทสี่จังหวัด (สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ และหนองคาย) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงส่งผลให้บุคลากรดังกล่าวขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ นั้น 

ในการนี้ กมธ. ศึกษา ได้เชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ร้องเรียน ประกอบด้วย  
นายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแม่ฮ่องสอน และนายดิษย์ชัย   
แก่นท้าว ผู้ประสานงานกลุ่มครูชนบทสี่ จังหวัด (สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์และหนองคาย)  
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่า ขณะนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งประเทศ
ได้รับผลกระทบจ านวน ๒,๙๑๙ แห่ง ที่ไม่สามารถควบรวมได้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณ
พื้นที่สูง อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ 
ควบรวมได้ เพียง ๑๗ แห่ง แต่โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งได้รับการยกเว้นไม่สามารถควบรวมได้ถึงจ านวน ๑๘๑ แห่ง นอกจากนี้  
ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางในปีถัดไปให้กับผู้เรียนเพิ่ม 
จากเดิม ๑๕ บาท และในส่วนค่าอาหารกลางวัน ซึ่งได้รับข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการไปพิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณขึ้นจากเดิม 
คนละมากกว่า ๒๐ บาท เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความ 
เท่าเทียมกันโดยเร็ว 

  


